

# ราชพฤกษ์



สารประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ฉบับที่ 472 ปีการศึกษา 2560 ประจำวันที่ 1-31 ธันวาคม 2560

<http://www.bru.ac.th>

## มรภ.บุรีรัมย์ ส่งความสุขใจ จัดงาน สามัคคีสัมพันธ์ สัปดาห์วันปีใหม่ 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย รศ.มาลินี จุโทปะมา รักษา  
ราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และคณะผู้บริหาร  
ร่วมส่งความสุขใจแก่บุคลากร จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ใน  
งาน "สามัคคีสัมพันธ์ สัปดาห์วันปีใหม่ 2561" ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 26  
ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ BRU DOME และหอประชุมวิชาอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม  
งานเป็นจำนวนกว่า 1,000 คน ซึ่งกิจกรรมภายในงานนั้นประกอบไปด้วย  
การร่วมกันเล่นกีฬาสามัคคีสัมพันธ์ แบ่งตามเดือนเกิดทั้ง 12 เดือน ในช่วง  
เช้า การจับฉลากรับของขวัญมากมาย จากผู้บริหาร คณาจารย์ และหน่วย  
งาน อาทิ รถจักรยาน เครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ กระเป๋าเดินทาง สร้อย  
คอทองคำ เงินสด การมอบเกียรติบัตรการประกวดอาคารอนุรักษ์พลังงาน  
ดีเด่น และร่วมกันรับประทานอาหาร ในช่วงบ่ายท่ามกลางบรรยากาศแห่ง  
ความชื่นมื่น สนุกสนานและเป็นกันเองจากน้องพี่ชาวมรภ.บุรีรัมย์ทุกๆ คน





# สารภักษาราชการแทน อธิการบดี

รศ.มาลินี จุโทปะมา



ท่านผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาทุกท่าน

สวัสดิ์ปีใหม่ พ.ศ.2561 ดิฉันขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรม "สามัคคีสัมพันธ์ สังสรรค์ปีใหม่" เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2560 บรรยากาศทั้งในช่วงเช้าซึ่งเป็นงานกีฬาสามัคคี จึงเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และสะท้อนให้เห็นภาพของความผูกพันสามัคคีของสมาชิกในเดือนเกิดทุกเดือน รวมทั้งกิจกรรมในตอนบ่ายในหอประชุมวิชาอุตสาหกรรมที่อ้อมร่อยกับอาหารที่ผู้บริหาร คณะ สำนัก และคณะกรรมการในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่ได้ร่วมกันจัดอาหาร อร่อยมาร่วมงาน และร่วมลุ้นรับของขวัญปีใหม่หลากหลายชนิดที่ได้รับความกรุณา จากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารทุกส่วนฝ่ายในการ ร่วมกันจัดของขวัญในปีนี้

ในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2561 นี้ ดิฉันขออาราธนาคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพนับถือ ขอพระบารมี แห่งพระพุทธรูปพญายุสุโต พระสุกัทรบพิตร สมเด็จพระพุทธิชยอดิพัจฉาโลกมหาราช พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้แผ่พลังพระบารมีให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญ นับตั้งแต่นี้ต่อไปได้พบแต่สิ่งที่เป็นมิ่งมงคล เข้ามาในชีวิตตลอดไป

## พรปีใหม่ ๒๕๖๑

อารธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกสถาน  
สุขเกษมแข็งแร่งขันชั่ว  
ตั้งเพชรอรัณยราชัญบุรุษย์  
รวมควมรักสามัคคีขังยืนนาน

ตลขยับตาลประทนพรให้สุขศรี  
ให้มีงมีทั้งไกลในภรรษา  
รุ่งโรจน์ล้ำทั้งวายุไกลเกียรติไพศาล  
เกษมศาลินต์ทั้งกายใจใ้ใหม่เอย

(รองศาสตราจารย์มาลินี จุโทปะมา)  
รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

## New year Blessing 2018

*May all sacred things in the universe  
Bless you with happiness  
May you have great health and good life  
Also acquire the prosperity  
Like the shining diamond of BRU  
May you achieve success and fame  
May you have long lasting love and harmony  
Also happiness of mind and body throughout the New Year.*

(Associate Professor Malinee Chutopama)  
Acting President of Buriram Rajabhat University

## มรท.บุรีรัมย์ รับการตรวจสอบและประเมินผลงาน อธิการบดี คณบดีและผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก



มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ผลงานในตำแหน่งอธิการบดี คณบดีและผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก ประจำปีงบประมาณ 2560 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลงานในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย รศ.ประสิทธิ์ สุวรรณรักษ์ รศ.ดร.บงอร ไสพสร รศ.ดร.กึ่งฟ้า สีนธวงษ์ ผศ.ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารรัมย์ พลตำรวจตรีชัยเดช ปานรักษา ผศ.นพดล เชนะโยธิน ผศ.ดร.กรรณา เขติจิระพงษ์ และ นายพลกฤต เหนวีประโคน

โดยได้ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผลงาน ในวันที่ 18-22 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ตามหน่วยงานระดับคณะ สำนักต่างๆ แบ่งเป็น

- วันที่ 18 ธันวาคม 2560 ประชุม Focus Group ผู้เกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่านักศึกษา) ตรวจสอบและประเมินผลงาน คณะครุศาสตร์ และสถาบันวิจัยและพัฒนา



- วันที่ 19 ธันวาคม 2560 ตรวจสอบและประเมินผลงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี คณบดีและผู้อำนวยการ

- วันที่ 20 ธันวาคม 2560 ตรวจสอบและประเมินผลงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน



- วันที่ 21 ธันวาคม 2560 ตรวจสอบและประเมินผลงาน สำนักศิลปะวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์

- วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ตรวจสอบและประเมินผลงาน บัณฑิตวิทยาลัยและคณะเทคโนโลยีการเกษตร



## วิทยาการจัดการ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจภาคเรียนที่ 2/2560

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และ อ.รุ่งรัตน์ หัตถกรรม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและฝึกประสบการณ์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจภาคเรียนที่ 2/2560 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ จำนวนกว่า 800 คน วันที่ 18 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมวิชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.มาลินี จุโทปะมา รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและให้โอวาทแก่นักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านทักษะ ความรู้ ที่แจ่มกฏ ระเบียบ ข้อบังคับ และเงื่อนไขการเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การปฏิบัติตนในหน่วยงานและสถานที่ฝึกประสบการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมเพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อคณะและมหาวิทยาลัย และนักศึกษาสามารถนำความรู้ ทักษะและหลักความรู้ต่างๆ ที่ได้จากการเรียนรู้ในห้องเรียนตลอดระยะเวลาการศึกษาในภาครทฤษฎี นักศึกษาสามารถนำไปปรับใช้กับสถานการณ์จริงได้อย่างเหมาะสม



## นักศึกษาสาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ รับรางวัลชมเชย การนำเสนอบทความวิจัย ประเภทโปสเตอร์



นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาการจัดการ ส่งบทความวิจัยและเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัย ประเภทโปสเตอร์ บทความวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการประกอบอาชีพพนักงานบริการอาหาร ศตวรรษที่ 21 กรณีศึกษาร้านอาหารในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบุรีรัมย์” และได้รับรางวัลชมเชย ประเภท โปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017 วิจัยจากองค์ความรู้สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

## สาขาวิชาการบัญชี จัดโครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญชี



สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อ.จิตติพร วรฤทธิ์ หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี จัดโครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญชีของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ปีการศึกษา 2560 ในระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญชี ซึ่งจะเป็นแนวทางให้สามารถพัฒนาตนเองให้เหมาะสมที่จะไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณพรพิมล ระตาภรณ์ และ คุณพรพรรณ แสงแก้ว บุคลากรประจำคณะวิทยาการจัดการ เป็นวิทยากรในโครงการตลอดระยะเวลาทั้ง 2 วัน

## เศรษฐศาสตร์ จัดโครงการ การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ หัวหน้าสาขาวิชา ดำเนินการจัดโครงการบริการวิชาการ “การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านสองห้อง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์” ในวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ณ ศาลากลางหมู่บ้านสองห้อง ตำบลสองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัด



บุรีรัมย์ เพื่อบริการวิชาการด้านการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเกษตรกรได้มีการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อประเมินผลความรู้ที่เกษตรกรมีต่อการอบรม



## คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office



ผ่านมา ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายประเสริฐ ม่วงการ ครูฝึกฝีมือแรงงานระดับภาค จากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นวิทยากรในการอบรม

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อ.ปิติวรรณ ฝ่ายโคกสูง และ อ.อนงค์ ทองเรือง จัดโครงการบูรณาการการเรียนการสอนและบริการวิชาการเรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน ในระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2560 ที่



## เทคโนโลยีฯ อบรมพัฒนาผลงานวิชาการ เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการ อบรมพัฒนาผลงานวิชาการ เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ ในหัวข้อ "ศักยภาพ การจัดการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์" โดยได้รับเกียรติ รศ.ดร.วิชัย แหวนเพชร ที่ปรึกษาสมาคมบัณฑิตคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรให้ความรู้และให้คำปรึกษา ให้กับคณาจารย์คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม จำนวนกว่า 40 คน ในวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม เล็กอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งในการจัดอบรมในครั้งนี้ เป็นการ ติดตามการจัดทำผลงานของคณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในระยะที่ 2 จากที่เคยอบรมไปแล้วในวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา และจะมีการติดตาม ให้คำแนะนำเพื่อให้คณาจารย์ทุกท่านได้รับตำแหน่งทางวิชาการต่อไป



## ธ.ไทยพาณิชย์ มอบทุนการศึกษา แก่น.ศ. สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอขอบคุณธนาคารไทยพาณิชย์เป็นอย่างสูง ที่ได้มอบ ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีผลการเรียนดีและมีความประพฤติดี ให้กับนักศึกษา น.ส.อทิทยา ภูบุญคง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็น จำนวนเงินทั้งสิ้น 10,000บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยได้รับเกียรติจาก คุณชูชัย เหลือสัมฤทธิ์ เป็นตัวแทนมอบ ทุนการศึกษาในครั้งนี้ และ อ.ธนกร ดุจเพ็ญ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมรับมอบและ ดำเนินการโครงการทุนเรียนดี ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และทั้งนี้ทางธนาคารไทยพาณิชย์ ยังได้มอบทุนการศึกษา แก่นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อีกด้วย





## เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แนวทางการศึกษาต่อ ในงาน OPEN HOUSE ป.พ.วิชาการ ครั้งที่ 2

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ดร.สุวัฒน์ มณีวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ได้นำคณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมงาน Open House ป.พ. วิชาการ ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ใน

วันที่ 28 ธันวาคม 2560 โดยมี 7 สาขาวิชา ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมจัดนิทรรศการแนะนำสาขาวิชาของตนเอง อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา เพื่อแนะนำให้นักเรียนโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมและโรงเรียนใกล้เคียง ได้เข้ามาเข้าชมและรับฟัง จากคณาจารย์และนักศึกษาโดยตรง อีกทั้งยังสานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน ชุมชน ศิษย์เก่าอีกด้วย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนและภาคปฏิบัติ ประจำปีการศึกษา 2561 ต่อไป



## เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า ทอดผ้าป่าศิษย์เก่า เพื่อการศึกษา มุทิตาจิต รศ.ณัฐปรกรณ์ จันทะปิตตา

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา มุทิตาจิต แต่ รศ.ณัฐปรกรณ์ จันทะปิตตา เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 16



ธันวาคม 2560 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งมีนักศึกษา และศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 200 คน ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษา ศิษย์เก่าได้ตระหนักถึงการเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ มีจิตใจดี ใฝ่คุณธรรม ได้เข้าถึงธรรมะ เคารพครูบาร่างอาจารย์ผู้สอนสั่ง

โดยรายละเอียดของกิจกรรมในงานประกอบไปด้วย การร่วมขบวนแห่ผ้าป่าจากบริเวณโรงแรมพนมพิมาน มาทอดยังคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ถวายผ้าป่าการศึกษา และภัตตาหารเพล พร้อมทั้งมีพิธีบายศรีสู่ขวัญแต่ รศ.ณัฐปรกรณ์ จันทะปิตตา และในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรม ฟุตบอลสานสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน



# เทคโนโลยี อดสาหกรรม จัดกิจกรรมเสริมสร้างกำลังใจ งานปีใหม่ บุคลากร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดงานเลี้ยงปีใหม่ขึ้น ภายใต้โครงการส่งเสริมขวัญ กำลังใจบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขึ้นในวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ณ ร้านอาหาร Rinma@U23 ให้กับคณาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวนกว่า 50 คน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.มาลีนี จุฑาปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งมอบรางวัล จำนวน 3 รางวัล และให้เกียรติจับและมอบรางวัลอีกด้วย นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมมาตร ผลเกิด รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการและพัฒนาท้องถิ่น ผศ.ดร.สุภัตตรา รักการศิลป์ รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา อ.วิหัย มณีวรรณ อ.สำราญ มณีวรรณ และ รศ.ณัฐปรภณ์ จันทะปิตตา อาจารย์ผู้เกษียณ ได้กล่าวคำอวยพรปีใหม่ และมอบรางวัล บรรยากาศในงานเป็นไปด้วยความอบอุ่น และสนุกสนาน ที่มีทั้งครอบครัวของชาวเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่อยู่กันแบบพี่ แบบน้อง รักใคร่สามัคคี



# อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยี อดสาหกรรม นำเสนอบทความวิจัย ภาคบรรยาย



อ.อุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศา และ อ.พูนธนะ ศรีสระคู อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัย ภาคบรรยาย (Oral Presentation) ในงานประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 11 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีครบ 113 ปี และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 “การพัฒนา งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระ

เกียรติฯ (36) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดย อ.อุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศา บรรยายในหัวข้อเรื่อง “รูปแบบการหมุนเวียนน้ำใช้ในครัวเรือนแบบคลัสเตอร์เพื่อการพัฒนาธุรกิจชุมชน ฐานรากตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ สาขาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอ.พูนธนะ ศรีสระคู บรรยายในหัวข้อ “การปรับปรุงการเข้ารับบริการและผังบริการ ของศูนย์บริการทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง) สาขาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



## เทคโนโลยีฯ บริการวิชาการแก่ชุมชน ศูนย์อุดมศึกษา ปะคำ



คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ผศ.วีระ เหนตราทิพย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำคณาจารย์และนักศึกษาเข้าบริการวิชาการแก่สังคม ในวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ ปะคำ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ ภายใต้โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาสาพัฒนาศูนย์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ ปะคำ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมมาตร ผลเกิด รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการและพัฒนาท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ให้เกิดการสร้างองค์ความรู้และสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ เป็นการบูรณาการงานวิจัยสู่การจัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยรายละเอียดของกิจกรรมในการบริการวิชาการในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ โดย อ.อัษฎางค์ รอโธสง การถ่ายทอดเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อวิถีชีวิตและชุมชน "การบริหารจัดการน้ำด้วยระบบโซลาร์เซลล์" โดย ดร.สุวัฒน์ มณีวรรณ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมไฟฟ้า "นวัตกรรมการเพาะเห็ดนางฟ้าด้วยระบบอัจฉริยะ" โดย อ.ธนกร ดุจเพ็ญ และหลังการมีการอบรมในภาคบรรยายเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางคณะผู้จัด ได้มีการสาธิตให้กับเข้าร่วมโครงการได้ชมถึงนวัตกรรมและวิธีการใช้ต่างๆ รวมทั้งตอบข้อคำถาม บรรยากาศในงานเป็นไปด้วยความสนุกสนานที่วิทยากรมอบให้กับผู้เข้าร่วมอบรม ได้ทั้งความรู้และประโยชน์เพื่อนำไปปรับใช้ปรับชีวิตประจำวันต่อไป



## ชมรมส่งเสริมสุขภาพฯ จัดเวทีเยาวชนเสวนา “เหล่า บุหรี่ เราเลิกได้”

ดร.ฟ้าประทาน เต็มขุนทด อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม น.ส.สุจิตรา รุมพรสระน้อย ประธานชมรมส่งเสริมสุขภาพฯ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมด้วยคณะกรรมการชมรม จัดโครงการเวทีเยาวชนเสวนา “เหล่า บุหรี่ เราเลิกได้” วันที่ 16 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ อาคาร 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.คณางค์ ช่อชู ผู้อำนวยการสำนักงานบริการทางวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ เข้าใจเรื่องโทษของเหล้าหรือบุหรี่



ถูกต้องและเหมาะสมกับวัย ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมที่พึงามให้นักศึกษา และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาลे้าและบุหรี่ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนักศึกษาจากคณะต่างๆจำนวน 118 คน กิจกรรมของโครงการประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้และเวทีเสวนาของผู้นำนักศึกษา

## กองพัฒนา น.ศ. จัดค่ายราชภัฏอีสานอาสาพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 18

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นเจ้าภาพจัดโครงการค่ายราชภัฏอีสานอาสาพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 18 “ผู้นำนักศึกษาสำนึกดี มีความรู้ คู่คุณธรรม นำท้องถิ่นพัฒนา” ระหว่างวันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์อุดมศึกษาปะคำ และ โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง อ.ปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ผู้นำนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้มีจิตสาธารณะ จิตอาสา มีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองและท้องถิ่น รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นทีม แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงาน นำไปสู่การเป็นผู้หน้าที่ดีและเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานในพิธี มีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมจำนวน 10 สถาบัน กิจกรรมของโครงการประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ เรื่อง “กิจกรรมนักศึกษา : การพัฒนาเยาวชนยุค Thailand 4.0” โดย นายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ บรรยาย เรื่อง “บทบาทนิสิตนักศึกษา : จิตอาสาพัฒนาชุมชนและสังคม” โดย รศ.มาลินี จุฑาปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บรรยาย เรื่อง “การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในความซื่อสัตย์สุจริต Thailand 4.0” โดย สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดบุรีรัมย์ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ “พัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม” ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง จัดกระบวนการกลุ่มวางแผนปฏิบัติการ นำเสนอแผนปฏิบัติการ และลงพื้นที่ปฏิบัติกิจกรรมอาสาพัฒนาโรงเรียน และกิจกรรม “กีฬาราชภัฏอีสานสานสัมพันธ์ชุมชน”



## กองพัฒนา น.ศ. ร่วมเป็นกรรมการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อม



ดร.ฟ้าประทาน เต็มขุนทด หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา ภาคปกติ ซึ่งได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้เป็นกรรมการตรวจประเมินโครงการการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ประจำปี 2560 ได้เข้าตรวจประเมินโครงการการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย และ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ประเด็นการตรวจประเมินประกอบด้วย ด้านนโยบายการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการวางแผนการดำเนินงาน การดำเนินงานตามแผน การติดตามและประเมินผล ผลสัมฤทธิ์ ด้านการมีส่วนร่วม ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านการขยายผลการดำเนินงาน เป้าหมายของการตรวจประเมินเพื่อการพัฒนาความเข้มแข็งด้านการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัยและการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติต่อไป

## กองพัฒนาฯ น่าน.ศ. ร่วมโครงการวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

กองพัฒนานักศึกษานำโดย ผศ.ดร.พรทิพา ดำเนิน รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา น.ส.กฤษชญา กุลทอง ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ดร.ฟ้าประทาน เต็มขุนทด หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จัดโดย สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุมวิชาอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมี นายประภาส รักษาทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนปลูกจิตสำนึกที่ดีร่วมกันสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต นำไปสู่ความมั่นคงและเจริญรุ่งเรืองของประเทศสืบไป ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” สืบเนื่องจากปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่รุนแรงมากขึ้นในประเทศไทยโดยดูจากผลที่มูลนิธิธงศ์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย (Transparency Thailand) ได้เปิดเผยผลการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต พ.ศ. 2559 พบว่าประเทศไทยได้คะแนน 35 คะแนน จาก 100 คะแนน อยู่อันดับที่ 101 จากการจัดอันดับทั้งหมด 176 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 6 จาก 10 ประเทศในภูมิภาคอาเซียน



## กองพัฒนาฯ ขอแสดงความยินดีกับน.ศ. ที่ได้รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ

กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอแสดงความยินดีกับ นายสุวรรณ สุกดี นายณรงค์เดช ธรรมนิยม นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ น.ส.ประกายรัตน์ ดาวรัมย์ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ได้รับคัดเลือกให้ได้รับเกียรติบัตร “ยกย่องเชิดชูเกียรติและคุณความดีให้เป็นที่ประจักษ์ อันเป็นการเสริมสร้างค่านิยมอันเป็นการเสริมสร้างค่านิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตให้ปรากฏแก่สังคม” จากสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดบุรีรัมย์ “International Anti-Corruption Day” โดยมี นายประภาส รักษาทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นผู้มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุมวิชาอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สำหรับ นายสุวรรณ สุกดี เป็นอดีตประธานชมรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และเป็นวิทยากรกระบวนการด้านการทุจริตคอร์รัปชัน นายณรงค์เดช ธรรมนิยม เป็นวิทยากรกระบวนการด้านการทุจริต



คอร์รัปชันและผู้รับผิดชอบกิจกรรมด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน น.ส.ประกายรัตน์ ดาวรัมย์ ปัจจุบันเป็นประธานชมรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และเป็นวิทยากรกระบวนการด้านการทุจริตคอร์รัปชัน

## กองพัฒนา น.ศ. ร่วมประชุมเครือข่ายกิจการนักศึกษาทั่วประเทศ



น.ส.กฤษฎา กุลทอง ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นายนิติ ฤทธิ์สุรกาญจน์ นายสิริวิชญ์ ตั้งวงศ์ และ สิบเอกสุรินทร์ สมอ่อน บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ ครั้งที่ 9 ในระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านกิจการนักศึกษา เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายบุคลากรด้านกิจการนักศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บูรณาการการทำงานด้านกิจการนักศึกษาของทุกมหาวิทยาลัย อันจะเป็นผลไปสู่การพัฒนางานกิจการนักศึกษาให้มีศักยภาพต่อไป



## กองพัฒนาฯ นำ น.ศ. ร่วมโครงการขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย น.ส.กฤษฎา กุลทอง ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และ นายนิติ ฤทธิ์สุรกาญจน์ นำนักศึกษาจำนวน 6 คน เข้าร่วมรับมอบหมวกนิรภัย ตามโครงการขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ของสถานีตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์เพิ่มมากขึ้น





## กองพัฒนา น.ศ. จัดโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม แก่นักศึกษายุค Thailand 4.0 สู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย น.ส.กฤษชฎา กุลทอง ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ดร.ฟ้าประทาน เต็มขุนทด หัวหน้างาน กิจกรรมนักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการพัฒนา

อัตลักษณ์เอกลักษณ์และคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษายุค Thailand 4.0 สู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 19 - 21 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์อุดมศึกษาหนองขวาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย พัฒนาให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษายุค Thailand 4.0 สู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พัฒนาให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม และมีความเข้าใจแนวทางการนำหลักคุณธรรมจริยธรรมไปประยุกต์ใช้ และพัฒนาให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตสาธารณะ และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนสังคมตามบทบาทของนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พรทิพา ดำเนินรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และบรรยายเรื่อง “อัตลักษณ์เอกลักษณ์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์”

กิจกรรมของโครงการประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และการเข้าฐานการเรียนรู้ โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากภาคส่วนต่างๆ ประกอบไปด้วย นางสุชาดา มีสงฆ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ อ.โกวิทย์ ไกยสิทธิ์ และ อ.เฉลิมชัย โสสุทธิ กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ นายวรรณะ เจือจันทร์พิพัฒน์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดร.ฟ้าประทาน เต็มขุนทด น.ส.ภาคพิศุทธิ์ คลังกุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม นางเทียนลดา ประยงค์ หัวหน้างานการมีส่วนร่วม สำนักงาน กกต. ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ นายสายฟ้า หาสีสุข ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านเมืองแก และ น.ส.ปริญชภัสร์ ทิศทา ครูวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ และ นายสุวรรณ สุกดี



ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญชวน ผู้ประกอบการที่มีสินค้า/บริการ ร่วมออกบูธจำหน่าย สินค้า/บริการ ในงานราชภัฏบุรีรัมย์ มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แจ้งความประสงค์ได้ที่ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

081-8798071 , 080-8566617 , 099-4694562

หรือทำการสมัครออนไลน์ได้ที่

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKDtJ9zFQr9zVmYKj0XClISrFaS2r2nbsMBjmwbEgcv-0m5g/viewform?c=0&w=1>

## สังคมศึกษา จัดสัมมนาวิจัยและสื่อนวัตกรรมทางสังคมศึกษา

สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ดร.อุดม ชัยสุวรรณ หัวหน้าสาขาวิชา และคณาจารย์ ในสาขาวิชา จัดโครงการสัมมนาโครงการวิจัยและสื่อนวัตกรรมทางสังคมศึกษา ในวันที่ 1 ธันวาคม 2560

ณ ห้องประชุมศิลาลัย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กระพั่น ศรีงาน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดงานครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการการเผยแพร่ผลงานวิจัยทางสังคมศึกษา เพื่อนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการงานวิจัย และสื่อนวัตกรรมทางสังคมศึกษาและเพื่อเป็นแนวทางนำไปสู่การพัฒนาทางวิชาการ



## ครุศาสตร์ จัดสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา



ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ดร.ศรีเพ็ญ พลเดช รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพครู ผู้บริหารคณะ และคณาจารย์ คณะครุศาสตร์ จัดโครงการการสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุมวิชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พัชณี กุลทานนท์ คณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีและเป็นเกียรติเปิดงาน

ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตชั้นปีที่ 5 จำนวน 863 คนที่ได้ไปปฏิบัติการสอนในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ในสถานศึกษาที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของสังคมในเรื่องการจัดการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย การจัดการสัมมนาครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษา นำผลการสัมมนาไปเป็นแนวทางประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการสอนและปฏิบัติตนได้ถูกต้องและได้รับประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความรู้ ที่ได้รับระหว่างการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และเพื่อให้นักศึกษาสรุปองค์ความรู้ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม





## สาขาวิชาการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จัดโครงการบริการวิชาการ สะเต็มกับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย

สาขาวิชาการศึกษาระดับมัธยมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ผศ.ดร.วราลี โกศัย หัวหน้าสาขาวิชา และคณาจารย์ในสาขา จัดโครงการบริการวิชาการ “สะเต็มกับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย” ในวันที่ 16 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมศิวาลัย ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พัชนี กุลทานันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการบริการวิชาการเรื่อง “สะเต็มกับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย” ให้กับครูปฐมวัย ศิษย์เก่า ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจด้านการศึกษาปฐมวัย จำนวน 50 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์สาขาวิชาการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ได้นำความรู้จากการอบรมและการจัดการเรียนการสอนมาให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า ครู และบุคลากรทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยต่อไปในอนาคต ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณาจารย์ในสาขาวิชาการศึกษาระดับมัธยมศึกษาทุกท่านเป็นวิทยากร ให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม



## นักศึกษาจีน กับศิลปะมวยไทยโบราณ

สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดย อ.สุพันธ์ ชะไบรัมย์ (อาจารย์พิเศษ) ครูมวยโบราณระดับโลก ดำเนินการฝึกสอนศิลปะมวยไทยโบราณ ให้แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศจีนที่สนใจเรียนรู้ จำนวน 30 คน ในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ เวทีมวย โรงยิมมิวนิเซียม และสนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์



## สังคมศึกษา อบรมเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพครู

สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ นำโดย ดร.อุดม ชัยสุวรรณ หัวหน้าสาขาวิชา และคณาจารย์ในสาขาฯ จัดโครงการ “อบรมเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพครู นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พัชณี กุลพานันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการ ในวันที่ 16-17 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมขวัญข้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีนักศึกษาสังคมศึกษา และนักศึกษาต่างสาขาวิชา ร่วมเข้าอบรมจำนวน 250 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการรับฟังประสบการณ์จากรุ่นพี่ผู้รุ่นน้องในการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การรับฟังการบรรยายจากวิทยากร เรื่อง จรรยาบรรณวิชาชีพครู และการเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพครู



## ครุศาสตร์ จัดโครงการเรียนรู้ บูรณาการ สานชุมชน ฝึกฝนคนสู่ครู



ฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ดร.ศรีเพ็ญ พลเดช รองคณบดี และคณาจารย์คณะครุศาสตร์ จัดโครงการ “เรียนรู้ บูรณาการ สานชุมชน ฝึกฝนคนสู่ครู” โดยได้รับเกียรติจาก อ.คำจันทร์ ร่มเย็น รองคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธี ในวันที่ 17 ธันวาคม 2560 ณ อาคารสิริวิษณุการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีนักศึกษาสาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย หมู่ 1 และหมู่ 2 และนักศึกษาสาขาวิชา คณิตศาสตร์ หมู่ที่ 1 จำนวน 72 คน ที่เรียนรายวิชาการจัดการในห้องเรียน ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นเพื่อจัดนิทรรศการดำเนินงานโครงการของนักศึกษา เพื่อฝึกการปฏิบัติงานตามกระบวนการของโครงการในภาระหน้าที่ครู เพื่อส่งเสริมการทำงานของนักศึกษา เพื่อให้ นักศึกษามีประสบการณ์ และได้ความรู้จากการปฏิบัติจริง และเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของนักศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพครู



## ครุศาสตร์ จัดโครงการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัว ครั้งที่ 4



ฝ่ายบริหารและแผนงาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ดร.เบญจพร วรณูปัทม์ภัก รองคณบดี และคณาจารย์คณะครุศาสตร์ จัดโครงการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวครุศาสตร์ ครั้งที่ 4 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.มาลيني จุฑาปะมา รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ในวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ที่ผ่าน มา ณ ห้องประชุมศิवालัย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โครงการครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้บริหารจัดการภายในคณะครุศาสตร์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมในองค์กรที่ตีมีความรักใคร่ผูกพันและก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ และเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานร่วมกันแก่คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน



## วิทยาศาสตร์ จัดงานสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า 2560 ต้อนรับปีใหม่ 2561

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า 2560 ต้อนรับปี 2561 โดย รศ.มาลيني จุฑาปะมา รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประธานกล่าวเปิดงานสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และได้กล่าวอวยพรให้กับคณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้ทำงานร่วมกันมาตลอดปี 2560 และมอบของขวัญปีใหม่สำหรับผู้โชคดี ณ ห้องประชุมพุดน้ำบุศย์ อาคารวิทยาศาสตร์ สุขภาพ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ภายในงานได้มีกิจกรรมจับฉลากของรางวัลและแลกเปลี่ยนของขวัญ รับประทานอาหาร ร่วมร้องเพลง ซึ่งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์



# วิทยาศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ สมัยสามัญครั้งที่ 7/2560

ผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ สมัยสามัญครั้งที่ 7/2560 คณะวิทยาศาสตร์มีข้อราชการที่จะแจ้งและหารือในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะและตลอดทั้งอนุมัติผลการเรียนของนักศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมดาวเรือง ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560



## คณะวิทยาศาสตร์ รับการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2560

ดร.นิจอพร ณ พัทลุง คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นประธานการตรวจสอบพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ประจำปี 2560 พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร์ ผศ.ดร.นฤมล สมคุณา ดร.เชาวลิต สิมสวย ดร.ธิดิ ปัญญาอินทร์ เป็นกรรมการตรวจพัสดุ ณ ห้องประชุมดาวเรือง ศูนย์วิทยาศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ประกอบไปด้วย พักตุดคณะวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และสาขาวิชาในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งหัวหน้าสาขาวิชาหรือตัวแทนผู้รับผิดชอบเข้ารับฟังคณะกรรมการการตรวจสอบพัสดุในครั้งนี้



## มรภ.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมสภาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย (สควท.)

ผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.กิตติศักดิ์ นามวิชาวรองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ดร.ทิพวัลย์ แสนคำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ดร.สรารุช แก้วศรี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุมสภาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย (สควท.) ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 14-15 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารร้อยปีการฝึกหัดครูไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม



# วิทยาศาสตร์ จัดนิทรรศการงาน Open House ณ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม

ดร.ทิพวัลย์ แส่นคำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมแสดงนิทรรศการ Open House ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ในวันที่ 28 ธันวาคม 2560 เนื่องด้วยโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม มีวัตถุประสงค์จัดกิจกรรม Open House เพื่อเป็นการแนะนำ การศึกษาและอาชีพ ให้กับนักเรียน คณะวิทยาศาสตร์ได้ จัดกิจกรรมนำเสนอ หลักสูตรที่สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ประกอบไปด้วย หลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ. 4ปี) 12 สาขาวิชา 1.สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2.สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 4.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 5.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร 6.สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 7.สาขาวิชาชีววิทยา 8.สาขาวิชาเคมี 9.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งทอ 10.สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 11.สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 12.สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียน โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ในการจัดกิจกรรมประกอบไปด้วย การแจกเอกสารแนะนำคณะวิทยาศาสตร์ และเล่นเกมสอดรับคำถามต่างๆ พร้อมมอบของที่ระลึก



## วิทยาศาสตร์ อบรมบุคลากรใหม่และการพัฒนาเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ



ผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดการ อบรมบุคลากรใหม่และการพัฒนาเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและแนวปฏิบัติการทำ ผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศิริณี จุโทปะมา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การพัฒนาเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและแนวปฏิบัติการทำ ผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และอาจารย์สมพร กระจ่อมแก้ว หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เป็นวิทยากร บรรยาย เรื่องระเบียบและแนวปฏิบัติตนในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมทานตะวัน ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะ วิทยาศาสตร์





## วิทยาศาสตร์ มรภ.บุรีรัมย์ จับมือ มรภ.นครราชสีมา ลงนามความร่วมมือ (MOU) ด้านวิชาการ วิชาชีพ วิจัย

ผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และ ผศ.ดร.พิเศษ ตู่กลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมบันทึกข้อตกลง (MEMORANDUM OF

UNDERSTANDING) ความร่วมมือด้านวิชาการ วิชาชีพ วิจัย และบริการวิชาการ ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

โดยบันทึกข้อตกลงฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้เกิดความร่วมมือในด้านวิชาการ การวิจัย การบริการวิชาการสู่ชุมชนและการพัฒนาวารสารวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันนำไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรม สามารถนำผลการวิจัยและพัฒนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน ท้องถิ่น สังคม เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยสืบไป



## วิทยาศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 16 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมโกวิทเชื่อมกลาง อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยรับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับ



ผศ.ดร.วันทนี นามสวัสดิ์ ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่องเทคนิคการสมัครงาน การปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จ ตลอดจนวางตัว และมารยาทในการปฏิบัติงาน การจัดการในครั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ นักศึกษามีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ โดยมีนักศึกษาในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้นกว่า 600 คน



## มนุษยศาสตร์ฯ จัดอบรมการทำผลงานวิชาการ และการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดย ผศ.ดร.อัครพนธ์ เหือไม้หอม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ ผศ.ดร.คำภีร์ภาพ อินทะหนู รองคณบดีฝ่าย

วิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การทำผลงานวิชาการและการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร” ในวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมชัยคนารักษ์กุล โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พรทิพาดำเนิน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดพิธี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ในคณะเข้าใจกระบวนการและขั้นตอนการขอตำแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ใหม่ รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างผลงานทางวิชาการและการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารให้แก่คณาจารย์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผศ.ดร.รัตนากันต์เทาว์ รองคณบดี และ คุณอัมพร รักษทองแซง ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร



## ส่งสารผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง

โดยงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์



รายการวิทยุเพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย โดยคุณกิตติญา กิมรัมย์ ...วันอาทิตย์ที่ 3,10,17,24,31 ธันวาคม 2560 ในรายการ “ราชภัฏสู่ชุมชน” ทางสถานีวิทยุ องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ 92 MHz เวลา 16.10 – 17.00 น. ...วันจันทร์ที่ 4,11,18,25 ธันวาคม 2560 ในรายการ “จันทร์นี้ที่ราชภัฏ” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ 101.75 MHz เวลา 11.10 - 12.00 น. นำเสนอข่าวสาร การรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (ครั้งที่ 1/1) ประจำปีการศึกษา ประชาสัมพันธ์โครงการทดสอบความรู้ทางภาษาไทย ครั้งที่ 15 (ทักษะอ่าน คิด วิเคราะห์) การสมัครสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประจำปี 2560 การรับสมัครนักเรียนใหม่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

### ☞ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการวิทยุเพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ☞

- ☞...รายการ “ราชภัฏสู่ชุมชน” ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 16.10 – 17.00 น. ทางสถานีวิทยุองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ (92 MHz) อ.ส.ม.ท.บุรีรัมย์
- ☞...รายการ “จันทร์นี้ที่ราชภัฏ” ออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 11.10 - 12.00 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ (101.75 MHz) สวท.บุรีรัมย์



# นิทรรศการและกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

## วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

### "รู้คิด รู้ทำทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี"

กำหนดการ กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปี 2561

เวลา 09.00 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประธานในพิธีเดินทางมาถึงเวทีกลาง บริเวณ BRU Dome (วงดนตรี บรรเลงเพลงมหาฤกษ์)



- ประกอบพิธีเปิดงาน กล่าวรายงาน โดย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
- ประธานในพิธีอ่านสารของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติและกล่าวเปิดงาน
- ปลอ่ยแพรลูกโป่งประกอบการเปิดงาน การแสดงเปิดงาน
- มอบรางวัลการสอบแข่งขันทักษะทางด้านคณิตศาสตร์
- การแสดงบนเวที จากโรงเรียนต่างๆ
- มีการจัดการแสดงผลงาน นิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ

เวลา 11.00 - 13.00 น. บริการอาหารและน้ำดื่ม (ฟรี) ณ จุดบริการอาหาร  
เวลา 16.30 น. ปิดการจัดกิจกรรมทุกประเภท เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ



#### รายนามผู้ให้การสนับสนุนจัดทำสูจิบัตร 15,000 บาท

- |   |  |
|---|--|
| 1. ผศ.ดร.โอศุก - อภากรินทร์ ไทยจันทร์       | ผู้ปกครองของ ด.ช.ณัฐกริช ไทยจันทร์       |
| 2. นายอภิราม - นางรุ่งนภา เป็นทอง           | ผู้ปกครองของ ด.ญ.ศรียา เป็นทอง           |
| 3. นายกำพล รุ่งแจ้ง น.ส.วิไลลักษณ์ ทัพงาม   | ผู้ปกครองของ ด.ช.คณบดี รุ่งแจ้ง          |
| 4. พันจ่าเอกโสภณ - นางวรลักษณ์ สิทธิจันทร์  | ผู้ปกครองของ ด.ญ.วรัทยา สิทธิจันทร์      |
| 5. ร.ต.อ.ไพศาล - น.ส.พรพิมล ระดาภรณ์        | ผู้ปกครองของ ด.ช.พลกฤต ระดาภรณ์          |
| 6. นายพาวริสชโย ลาโคณี น.ส.วัชรภรณ์ น้อยพลี | ผู้ปกครองของ ด.ช.จอห์น กวิน ลาโคณี       |
| 7. นายวิศรุต - นางสาวปิยนุช พงศ์พันธ์       | ผู้ปกครองของ ด.ญ.ศรียา พงศ์พันธ์         |
| 8. พญ.บุญรัตน์ ศิริพิมพ์รัตน์               | ผู้ปกครองของ ด.ญ.แพรวพรรณ ศิริพิมพ์รัตน์ |
| 9. นายเอกธรรม - นางรุ่งเกล้า ระฤกษ์ธรรม     | ผู้ปกครองของ ด.ญ.ณัฐณิชา ระฤกษ์ธรรม      |
| 10. นายณทนก มะลาโยี นางสาวจิรวดี โยรัมย์ย์  | ผู้ปกครองของ ด.ช.จิรายุ มะลาโยี          |
| 11. นายเฉลิมชนม์ พิษณุวงษ์                  | ผู้ปกครองของ ด.ญ.สุวรรณา พิษณุวงษ์       |
| 12. นายวิรินทร์ - นางศศิธร จารย์คุณ         | ผู้ปกครองของ ด.ช.อรรทพร จารย์คุณ         |
| 13. นายอภิชาติ - นางรุ่งนภา แสงอุบล         | ผู้ปกครองของ ด.ญ.พรพรรณ แสงอุบล          |
| 14. นางสาวณัฐมา มุ่งดี                      | ผู้ปกครองของ ด.ญ.ณัฐณิชา มุ่งดี          |

#### รายนามผู้ให้การสนับสนุนค่าอาหารและเครื่องดื่ม

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| - รศ.มาลินี จุโทปะมา         | - สกคณาจารย์และข้าราชการ                   |
| - รศ.ดร.สมมาตร ผลเกิด        | - คณะวิทยาศาสตร์                           |
| - ผศ.ดร.ศิราณี จุโทปะมา      | - คณะครุศาสตร์                             |
| - ผศ.ดร.พรทิพา ดำเนิน        | - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์             |
| - ผศ.ดร.สุพัตรา วัชรการศิลป์ | - คณะวิทยาการจัดการ                        |
| - ผศ.ดร.นามินทร์ ประชานันท์  | - คณะเทคโนโลยีการเกษตร                     |
| - ดร.อนพล ศิรชาติ            | - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                   |
| - อ.วิสาห์ แผงเวียง          | - บัณฑิตวิทยาลัย                           |
| - ดร.โกวิท วัชรินทรางกูร     | - สำนักศิลปะและวัฒนธรรม                    |
| - อ.วิชา นาจำปา              | - สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน        |
| - ผศ.ประคอง กาญจนการุณ       | - สำนักวิทยบริการฯ                         |
| - ผอ.ชำนาญ บุญวงศ์           | - สถาบันวิจัยและพัฒนา                      |
| - คุณนงนุช พลสารัมย์         | - สำนักงานอธิการบดี                        |
| - ด.ช.ธนิต วิชาเศษ (โน้ต)    | - สำนักงานวิเทศสัมพันธ์                    |
| - ดร.เสกสรรค์ อีระวานิช      | - กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย         |
| - ดร.สนธยา ไกรธนูภูมิ        | - ชมรมชมปัญญาราชภัฏบุรีรัมย์               |
| - ผศ.ดร.อิทธิกร ชำเดช        | - ศูนย์เผยแพร่วิสาการศึกษา (BRU UBI)       |
| - น.ส.พรพัฒน์ ปัทมวงศ์จรรยา  | - โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ |
| - ครอบครัวอภินิหารุณี        | - โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์                  |
| - จีราวรรณ ชนมเบียะ          | - ร้านไทยประดิษฐ์ซักแห้ง                   |
|                              | - บริษัท บ้านแอดแองกรุ๊ปส์ จำกัด           |
|                              | - Banana Thunder                           |

\* มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ให้การสนับสนุน 500,000 บาท

## มรภ.บุรีรัมย์ จัดประกวดมารีซ ดาว-เดือน ปีการศึกษา 60 “เยอนดิน ถิ่นอีสาน”

รศ.มาลีณี จุโฑปะมา รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานการประกวดมารีซ ดาว-เดือน ดาวเทียม ประจำปีการศึกษา 2560 ภายใต้คอนเซ็ป “เยอนดิน ถิ่นอีสาน” ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การบริหารนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 2 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมวิชชาอัครศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในทุกคณะเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 2,000 คน

โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้นักศึกษาได้ร่วมกันคิด ร่วมกันแสดงออกอย่างสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยมีการกำหนดไว้ ตลอดจนเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด อันก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งรายละเอียดของกิจกรรมในงานประกอบไปด้วย การประกวด ดาว เดือน และการประกวดร้องเพลงมารีซมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งผลการประกวดมีดังต่อไปนี้ รางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลงมารีซ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้แก่ คณะครุศาสตร์ รางวัลชนะเลิศการประกวดดาว ได้แก่ นางสาวสมฤทัย แสงสุสุข จากคณะครุศาสตร์ และรางวัลชนะเลิศการประกวดเดือน ได้แก่ นายธีรภัทร เข้มศรี จากคณะวิทยาศาสตร์



## มรภ.บุรีรัมย์ ประชุมจัดทำแผนนโยบายสาธารณะ สู่การจัดการภูมิปัญญาสมุนไพรพื้นถิ่น

รศ.มาลีณี จุโฑปะมา รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมจัดทำแผนนโยบายสาธารณะ ภายใต้โครงการแผนนโยบายสาธารณะสู่การจัดการภูมิปัญญาสมุนไพรพื้นถิ่นและการถ่ายทอดความรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งให้การสนับสนุนการจัดโครงการโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) ในวันที่ 2 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมศิลาฉัตร ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง 5 ตำบล แกนนำชุมชนทั้ง 5 พื้นที่ และเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ที่ดำเนินการขับเคลื่อน 10 ชุมชน และผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนกว่า 50 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการจัดทำนโยบายแผนสาธารณะและถอดบทเรียนจากกระบวนการในการดำเนินงานโครงการวิจัยภายใต้ชุดโครงการ 10 โครงการย่อย มีพื้นที่ในการขับเคลื่อนงานวิจัยครอบคลุม 2 จังหวัด คือจังหวัดขอนแก่นและบุรีรัมย์ ผ่านการนำศาสตร์พระราชา ในการเข้าใจ เข้าถึง และขับเคลื่อนงานบนฐานความรู้คู่คุณธรรม ภายใต้สโลแกน “เกษตรอินทรีย์คู่ชาติ” ผ่านการบูรณาการองค์ความรู้จากนักวิจัยและเป็นวิทยากรในโครงการประกอบไปด้วย ผศ.ดร.จารินี มีแก้ว หัวหน้าชุดโครงการ ดร.สรรเพชร เทียวจัด อ.ธัญรัตน์ ยุทธสารเสณี อ.ชมพู อธิริยวัฒน์ และ อ.สมยศ โสมอินทร์



**มรภ.บุรีรัมย์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช**

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย รศ.มาลินี จุโทปะมา รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่จัดขึ้นโดยจังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 ที่ผ่าน มา ณ พระเมรุมาศจำลอง ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (หลังเก่า)



**มรภ.บุรีรัมย์ รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ ในการมีส่วนร่วมและสนับสนุนโครงการป่าในเมือง**

รศ.มาลินี จุโทปะมา รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ จาก พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อแสดงและยกย่องว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์” เป็นหน่วยงานที่มีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนโครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ วนอุทยานเขากระโดง จ.บุรีรัมย์



**ปรัชญา** มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
**วิสัยทัศน์** ภายในปี 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและแข่งขันได้ในระดับสากล

**พันธกิจ** มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้กำหนดพันธกิจที่สำคัญเพื่อสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและแข่งขันได้ในระดับสากลไว้ 6 ประการดังนี้

- 1) ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ
- 2) วิจัย สร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น และเชื่อมโยงเครือข่ายการวิจัย
- 3) บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ยกกระดับและเสริมสร้างการแข่งขันของชุมชนรวมถึงผู้ประกอบการให้แข่งขันได้
- 4) อนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- 5) ผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
- 6) ส่งเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

**คณิธีรประจักษ์หาวิทยาลัย สุวิโซ ชเน สุโต โทติ ผู้มีความรู้ดี ย่อมเป็นเด่นในหมู่มชน**

**คำนิยมหลักของมหาวิทาลัย มีวิสัยทัศน์ ชื่อสัตย์สุจริต จิตอาสา พัฒนาสังคม**

**ดอกไม้สัญลักษณ์ประจำมหาวิทาลัย ดอกราชพฤกษ์ หรือ ดอกคูณ**

**เอกลักษณ์** มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น **อัตลักษณ์** บัณฑิตมีสำนึกดี มีความรู้คู่คุณธรรม นำชุมชนพัฒนา